

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 7 năm 2022

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Thường trực) tiếp nhận tổng hợp ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

- Dư luận rất phấn khởi trước việc Quốc hội, Chính phủ kịp thời xem xét Quyết định giảm thuế bảo vệ môi trường trong xăng dầu, từ đó kéo giá xăng giảm khoảng 3.000 đồng/lít. Tuy vẫn còn cao nhưng cũng giảm được một phần chi phí trong sinh hoạt của người dân trong điều kiện giá cả tăng mang tính toàn cầu như hiện nay. Cán bộ, công chức và Nhân dân mong muốn chính quyền và các ngành chức năng có giải pháp hiệu quả hơn nữa để giảm giá xăng dầu; kiểm chế, kiểm soát giá xăng dầu, không để tiếp tục tăng giá trong thời gian tới, nếu không sẽ có nguy cơ lạm phát, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống đại bộ phận người dân, nhất là những người có thu nhập thấp.

- Tình hình mưa bão thường xuyên xảy ra trong vụ hè thu nên năng suất lúa giảm, giá lúa tươi dưới 6.000đ/kg, giá vật tư phục vụ nông nghiệp vẫn còn ở mức cao, từ đó nông dân sản xuất không có lãi; các thương lái thu mua lúa của nông dân không đảm bảo đúng giá đã thỏa thuận ban đầu, nhất là trong điều kiện có mưa (có những thương lái còn xin giảm giá xuống thấp); hàng hóa nông sản giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định; xuất hiện ngày càng nhiều hàng hóa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, nhái ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất của nông dân... từ đó đã tác động đến tâm lý lo lắng, bức xúc trong Nhân dân và những người trực tiếp canh tác. Qua đó, nguyện vọng của người dân thiết tha mong muốn các ngành chức năng nghiên cứu sớm có giải pháp hữu hiệu để ổn định đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp; kiểm chế, giảm giá thành vật tư phục vụ cho nông nghiệp giúp nông dân sản xuất thu được lợi nhuận cao để cuộc sống bớt khó khăn; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các cơ sở mua bán phân bón, thuốc trừ sâu giả, kiên quyết xử lý triệt để những cơ sở, đại lý, cá nhân vi phạm nhằm giảm bớt thiệt hại cho người nông dân.